

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

**Của ông Vương Công Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy,
Chủ tịch HĐND quận tại kỳ họp thứ mười ba của HĐND quận Cái Răng
khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2024)**

Kính thưa:

- Các vị đại biểu HĐND thành phố - đơn vị quận Cái Răng;
- Đồng chí Nguyễn Văn Sử - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Quận ủy Cái Răng;
- Đồng chí Trần Hải Long - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy;
- Đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;
- Đồng chí Đặng Văn Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Chủ tịch UBMTTQVN quận;
- Các vị đại biểu HĐND, đại biểu khách mời, cùng quý cử tri.

Hôm nay, Hội đồng nhân dân quận khai mạc kỳ họp mười ba (*kỳ họp thường lệ giữa năm 2024*). Thay mặt, Thường trực Hội đồng nhân dân quận và Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố - đơn vị quận Cái Răng; các đại biểu Hội đồng nhân dân quận và các vị khách quý đã đến dự kỳ họp thứ mười ba của Hội đồng nhân dân quận. Xin gửi đến quý lãnh đạo, quý đại biểu, các đồng chí, cùng toàn thể cử tri trên địa bàn quận lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Căn cứ vào các quy định của luật, Thường trực Hội đồng nhân dân quận đã chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch tổ chức kỳ họp lệ giữa năm, sau một thời gian chuẩn bị và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các tổ chức, cá nhân đã hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, nhất là việc kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời, Kỳ họp giữa năm diễn ra ngay sau khi Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ

quận (mở rộng) sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm là điều kiện thuận lợi để Hội đồng nhân dân quận cụ thể hóa chủ trương với nhiều nội dung quan trọng.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân quận sẽ tập trung thảo luận và quyết nghị một số vấn đề quan trọng đó là:

Thứ nhất, đại biểu tập trung thảo luận các báo cáo do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, hai Ban của Hội đồng nhân dân, các cơ quan Tư pháp quận và thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận trình bày.

Thứ hai, thảo luận các tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân quận về những vấn đề cần thiết, bức xúc trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đây là những nội dung trọng tâm của kỳ họp, từ đó, xem xét quyết định theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân quận để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Thứ ba, là chất vấn và trả lời chất vấn những nội dung được nhiều cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân quận quan tâm. Trên cơ sở của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân quận sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Thứ tư, đại biểu xem xét cho ý kiến và quyết định miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân quận.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân quận, trong thời gian qua, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân quận cùng các cơ quan có quan liên quan đã tích cực phối hợp chuẩn bị kỹ các nội dung, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và gửi đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận để nghiên cứu trước kỳ họp. Đồng thời, thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền số, các nội dung văn kiện của kỳ họp thứ mười ba của Hội đồng nhân dân quận cũng được đăng trên Cổng thông tin điện tử và ứng dụng di động của Hội đồng nhân dân quận để Nhân dân, cử tri, tổ chức, cơ quan, đơn vị quan tâm theo dõi và góp ý.

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý và cử tri quận,

Kỳ họp lần thứ mười ba của Hội đồng nhân dân quận được truyền thanh trực tiếp để cử tri và Nhân dân quận theo dõi, giám sát. Ngoài ra, như thường lệ, tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân quận cũng sẽ tổ chức đường dây điện

thoại trực tiếp để ghi nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh. Quý cử tri có kiến nghị, phản ánh vui lòng liên hệ qua số điện thoại 02923.846.931.

Với khối lượng công việc rất nhiều và tính chất quan trọng của kỳ họp, vì vậy, Chủ tọa kỳ họp trân trọng đề nghị:

- Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, thảo luận, chất vấn, tập trung trí tuệ bàn bạc, quyết định thông qua các nghị quyết của kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng luật định và phù hợp với thực tiễn, đảm bảo triển khai thực hiện ngay sau khi ban hành.

- Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành chịu trách nhiệm về lĩnh vực, ngành mình quản lý, trong báo cáo giải trình, tiếp thu, trả lời chất vấn,... cần đi thẳng vào trọng tâm, với tinh thần “nói thẳng, nói thật” những vấn đề mà đại biểu và cử tri đặt ra; đồng thời, đề ra những giải pháp hiệu quả, cụ thể và thỏa đáng để giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri đang quan tâm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận.

Tôi mong rằng, tất cả quý vị đại biểu khách mời và quý cử tri tích cực tham gia đóng góp ý kiến, để Hội đồng nhân dân quận có đủ thông tin trước khi quyết nghị các vấn đề trình tại kỳ họp lần này.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, tôi tin tưởng kỳ họp lần thứ mười ba của Hội đồng nhân dân quận sẽ hoàn thành tốt các nội dung, chương trình kỳ họp.

Kính chúc quý lãnh đạo, quý đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể cử tri trong quận mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.